



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,256 ปีที่ 16

วันที่ 23 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

บุฟเฟต์ทุเรียนใบหยก 2567 เช็คราคา เงื่อนไข และ วิธีการจอง



บุฟเฟต์ทุเรียนใบหยก 2567 โรงแรมใบหยกสกาย จัดโปรโมชั่น
ไปรบุฟเฟต์ทุเรียนพีแวลอร์ 2024 บุฟเฟต์ทุเรียนใบหยก 2567

รวม 2 บุฟเฟต์ • บุฟเฟต์ทุเรียน 2024
• บุฟเฟต์ทะเลยกชั้น 2024 ราคาบุฟเฟต์
ทุเรียน • 1,190 บาท เนื้ท/ท่าน*

(ไปรจำนวนจำกัด เมื่อจองและชำระ
เงินล่วงหน้า) จากราคาปกติ 1,390 บาท
เนื้ท/ท่าน วันจัดบุฟเฟต์ทุเรียน

• วันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 67
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 -
21.30 น. วันละ 7 รอบ **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : www.isanock.com



ภาพจาก : bangkokbiznews.com



ภาพจาก : facebook.com/whagroup

ลุยเมืองจันทิวเข้มลับ ส่งทุเรียนคุณภาพ **ห. 2** “WHA” รุกตั้ง “AI” ขับเคลื่อนองค์กร **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

บริษัท กรีนดารา จำกัด (มหาชน)

ณ บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนดารา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีนดารา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรุณมณี ชื่นดวง มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการลาออก ตามใบลาออกกรรมการ 1 ท่าน ที่เสนอ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก


วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรุณมณี ชื่นดวง มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลดำเนินกิจการ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมงคล รุ่งไพรพุกณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยได้ นายมงคล รุ่งไพรพุกณ์ แทน นางสาวอรุณมณี ชื่นดวง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นรายใดซึ่งกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้ สามารถขอแต่งตั้งที่ปรากฏในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ ซึ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอแสดงความนับถือ


(นางพรศรี ชื่นดวง)
กรรมการบริษัท



G.L. MANAGEMENT CO., LTD.
บริษัท จี.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด
594 ถนนพหลโยธิน แขวงวัดปทุมคงคา เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10100
594 Luang Road, Pomprap, Pomprapsathuphrai, Bangkok 10100, Thailand
Tel. 02 226 5588 (Automatic 10 lines) Fax. 02 223 6212

บริษัท จี.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จี.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท จี.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 1. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- 2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมงานประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายมาโนช ลิ้มภักดิ์)
ประธานกรรมการ

ประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท แอลที โลชั่น กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แอลที โลชั่น กรุ๊ป จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท แอลที โลชั่น กรุ๊ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 12 หมู่ที่ 18 ตำบลคำน อำเภอภาคัง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาการขอลาออกของกรรมการ
- 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และอำนาจกรรมการลงนามมีชื่อผูกพันบริษัทฯ
- 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศไทย ชื่นบุญ)
กรรมการ

ประกาศ

บริษัท เอเชีย ยูเนียน โอซิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115565011930

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย ยูเนียน โอซิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 428 หมู่ที่ 6 ต.บางโพธิ์ อ.บางบัว จ.สมุทรปราการ โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการขอลาออกของกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทร เหลา และ นายถอย ชู จึง)
กรรมการบริษัท



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Grant Thornton Limited
119 Floor, Capital Tower
All Seasons Place
871 Wireless Road
Lungkrong, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
T +66 2 206 8222
F +66 2 654 3339

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง พิกซ์ อินคัม จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง พิกซ์ อินคัม จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัทที่แนบมาแสดงฐานะการเงินของบริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง พิกซ์ อินคัม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

Saranya

Certified Public Accountants and International Business Consultants Grant Thornton Limited is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL), GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms, which are not responsible for the services or activities of one another. GTIL does not provide services to clients.



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือที่อาจมีผลกระทบสำคัญในสาระสำคัญหรือที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีเรื่องดังกล่าว และภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานสำหรับปีการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่อาจดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือที่อาจมีผลกระทบสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อมั่นในระดับสูงและไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ผิดพลาดซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสาระสำคัญที่มิอาจเพิกเฉยได้ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อหากการดำเนินงานของข้าพเจ้าทราบถึงการที่ผิดพลาดหรือที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อหากการดำเนินงานของข้าพเจ้าทราบถึงการที่ผิดพลาดหรือที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเบื้องต้น ผู้ประกอบวิชาชีพที่สอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือที่อาจมีผลกระทบสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ผิดพลาดหรือที่อาจมีผลกระทบสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การดัดแปลงบันทึกบัญชี การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประเภทการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งทำขึ้นโดยผู้บริหาร

Saranya

Certified Public Accountants and International Business Consultants Grant Thornton Limited is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL), GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms, which are not responsible for the services or activities of one another. GTIL does not provide services to clients.



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานตามต้นฉบับของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าหากใช่โดยสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน และเหตุการณ์ใหม่ในงบการเงินที่มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมและดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้อิสสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบเขตของข้อจำกัดในกระบวนการควบคุมภายในของข้าพเจ้าได้พบในระหว่างตรวจสอบของข้าพเจ้า

Saranya A.

ศรัณญา อัครมหาพาศินีย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9919

บริษัท แมกกาธอนคัม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
29 มีนาคม 2567

Certified Public Accountants and International Business Consultants Grant Thornton Limited is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL), GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms, which are not responsible for the services or activities of one another. GTIL does not provide services to clients.

บริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง พิกซ์ อินคัม จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน

Table with 3 columns: Category, 31 ธันวาคม 2566, 31 ธันวาคม 2565. Rows include: สินทรัพย์, สินทรัพย์หมุนเวียน, เงินและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น, รวมสินทรัพย์หมุนเวียน, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน, สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับดอกเบี้ย, ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์, รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน, รวมสินทรัพย์, Total 5,540,303 and 2,718,810.

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567

กรรมการ (นายเจมส์ อัดดรี เบนท์) (นายโก มุข ธิม พ็องเรย์)
Company seal and signature area.

บริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง ฟิรส์ อินคัม จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ	บาท	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ทั่วไป	38,413	24,985
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	7 238,046	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่าย-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	7 3,005,733	3,047,158
ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย	68,443	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9 250,319	70,915
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,600,954	3,143,058
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
ภาวะผูกพันระยะยาว	57,915	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	57,915	-
รวมหนี้สิน	3,658,869	3,143,058
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)		
ทุนเรือนหุ้น - ทุนสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
- ทุนจดทะเบียน 10,000 หุ้น	1,000,000	1,000,000
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 10,000 หุ้น	1,000,000	1,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	881,434	(1,424,148)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	1,881,434	(424,148)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,540,303	2,718,910

งบการเงินได้รียบอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2567/ส.อ.บ.ที่ 392 ชุดที่ 2567

กรรมการ (นายเจมส์ ออสเตอร์ เบงก์) กรรมการ (นางโก๋ มยุหิ์ พ็องเรนซ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 2

บริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง ฟิรส์ อินคัม จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
รายได้		
รายได้ค่าบริการ	4,712,727	128,700
รวมรายได้	4,712,727	128,700
ค่าใช้จ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	(621,434)	(2,804)
ค่าบริการสื่อสาร	(359,902)	(268,581)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(333,083)	(534,204)
อื่นๆ	(850,635)	(164,255)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,165,054)	(969,844)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,547,673	(841,144)
ต้นทุนทางการเงิน	7 (85,682)	(47,158)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,481,991	(888,302)
ภาษีเงินได้	11 (176,409)	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	2,305,582	(888,302)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)	230.56	(88.83)
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยต่อวงหุ้น (หุ้น)	10,000	10,000

งบการเงินได้รียบอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2567/ส.อ.บ.ที่ 392 ชุดที่ 2567

กรรมการ (นายเจมส์ ออสเตอร์ เบงก์) กรรมการ (นางโก๋ มยุหิ์ พ็องเรนซ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

บริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง ฟิรส์ อินคัม จำกัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บาท		
	ทุนที่ออก และ รับชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,000,000	(535,846)	464,154
ขาดทุนสำหรับปี	-	(888,302)	(888,302)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,000,000	(1,424,148)	(424,148)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,000,000	(1,424,148)	(424,148)
กำไรสำหรับปี	-	2,305,582	2,305,582
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,000,000	881,434	1,881,434

กรรมการ (นายเจมส์ ออสเตอร์ เบงก์) กรรมการ (นางโก๋ มยุหิ์ พ็องเรนซ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4

บริษัท หลักทรัพย์ เทรดดิ้ง ฟิรส์ อินคัม จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บาท	
	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,481,991	(888,302)
รายการปรับรายการขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	91,382	69,434
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	65,682	47,158
ประมาณการผลประโยชน์	57,915	-
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,698,970	(771,710)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง		
ถูกหักการค้า	(749,080)	(3,371)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(58,768)	(60,215)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ทั่วไป	13,428	24,985
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	238,046	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	178,404	(115,585)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน	2,319,992	(925,896)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(116,654)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	2,203,338	(925,896)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อสินทรัพย์	(148,050)	(45,920)
เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน	(148,050)	(45,920)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	3,000,000
ดอกเบี้ยจ่าย	(107,106)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(107,106)	3,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	1,948,182	2,028,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	2,413,595	385,411
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	4,361,777	2,413,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5

PA บริษัท พีอี ออติก จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์บดินทร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvamltd.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัดมหาชน บริษัท พีอี ออติก จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัดมหาชน (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น รวมเชิงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นมีลักษณะการดำเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัดมหาชน (บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ลักษณะในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลเท็จที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทรายการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินต้น (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องที่แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าต่อข้อเท็จจริง ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อผลการดำเนินงานที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือธุรกรรมรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุดูและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบที่ครอบคลุมองค์ความเชื่อเหตุนั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก การทุจริตเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องยุติการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาววราภรณ์ อิ่มสกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีอี ออติก จำกัด
กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2567

บริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมวดหมู่	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	3		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1	2,043,402.35	4,998,541.16
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส่วน	5.2	1,116,852.72	10,412,538.16
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	5.3	3,000,000.00	-
อาคารและอุปกรณ์	5.4	2,022,800.84	2,849,297.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.5	2,407,218.29	1,872,967.70
สินทรัพย์อื่น		1,249,782.38	2,393,440.88
รวมสินทรัพย์		11,840,056.58	22,526,785.06

(นายพิชิตชัย จิตรคังตรง)
กรรมการ

(นางสาวสุจริ จันทร์สว่าง)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมวดหมู่	บาท	
		2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3		
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.3	565,906.27	1,139,786.82
ภาระผูกพันต่อประโยชน์ของพนักงาน	5.6	1,288,507.15	1,029,968.79
หนี้สินอื่น		816,451.40	836,035.55
รวมหนี้สิน		2,670,864.82	3,005,791.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		25,000,000.00	25,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		25,000,000.00	25,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		935,000.00	935,000.00
ขาดทุนสะสม		(16,765,808.24)	(6,414,006.10)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,169,191.76	19,520,993.90
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,840,056.58	22,526,785.06

(นายพิชิตชัย จิตรคังตรง)
กรรมการ

(นางสาวสุจริ จันทร์สว่าง)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท หลักทรัพย์มหาชน จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมวดหมู่	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		12,897,168.33	25,517,632.85
รายได้ดอกเบี้ย		13,058.40	5,492.75
รายได้อื่น		-	4,802,767.61
รวมรายได้		12,910,226.73	30,325,893.21
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายต่อภาระของพนักงาน		5,152,634.75	13,473,506.09
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	6.3	4,349,215.83	9,219,484.31
หนี้สงสัยจะสูญ	5.2	10,406,874.88	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.7, 6.3	3,353,303.41	5,858,578.55
รวมค่าใช้จ่าย		23,262,028.87	28,551,568.95
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(10,351,802.14)	1,774,324.26
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ		-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(10,351,802.14)	1,774,324.26
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	3.10		
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(4.14)	0.71
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		2,500,000	2,500,000

(นายพิชิตชัย จิตรคังตรง)
กรรมการ

(นางสาวสุจริ จันทร์สว่าง)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัท ทรี ลีฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรี ลีฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 03/2566 ในวันที่ 08 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,000,000 บาท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้

"ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน สามล้านบาท (7,000,000) แบ่งออกเป็น สองหมื่นห้าพันหุ้น (70,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)"

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ชีระศักดิ์ มุขคู่ย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เมอิจิ ซันเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

922 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เมอิจิ ซันเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท เมอิจิ ซันเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เมอิจิ ซันเกีย ซัมปะนี เลขที่ 1-1-12 ชั้น 4 อาคารชากะ มินาโค-จู โคโยเกีย 107-0052 ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขกฎกรรมและอำนาจกรรมการ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

Sign (Mr. Batai)

x

(นาย มาซาฮิโระ บะบะ)
กรรมการ

บริษัท แรพ แอเรีย ดับบลิวอาร์ที จำกัด

เลขที่ 288/1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.080-807-7955

ประกาศ

บริษัท แรพ แอเรีย ดับบลิวอาร์ที จำกัด

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แรพ แอเรีย ดับบลิวอาร์ที จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 288/1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวจณิสตา อีรากรสกุล

กรรมการบริษัท

บริษัท เจเอส แอพพลิเคชั่น จำกัด

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอส แอพพลิเคชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 100/53 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิวราช วัฒนป้า)

กรรมการ

บริษัท อติศา วิศวกรรม จำกัด

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อติศา วิศวกรรม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 3/50 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขกรรมการเข้าออก
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิวาพัชร์ จิโรจนพงศ์)
กรรมการ

บริษัท พาวเวอร์เกร้าท์ จำกัด

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พาวเวอร์เกร้าท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท พาวเวอร์เกร้าท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1379 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัน ปลั่งกลาง)
กรรมการบริษัท

ARCHEM (THAILAND) CO., LTD.

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024

April 22, 2024

Re: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1 /2024

To: The Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024 will be held on April 30, 2024, at 11:00 a.m. at the Company's office No. 88/8, Moo 2, Sai 13 Road, Tambol Makhankhu, Amphur Nihompattana, Rayong 21180, Thailand. In addition, you can attend the meeting electronically via Google Meet. The link to access the e-meeting will be delivered via e-mail by the company secretary.

The agendas for the meeting are as follows:

- To consideration of the financial statement of the year 2023 ;
- To consideration of dividend payment; and
- Other business (if any)

Please be informed and attend the meeting on the date and at the time and place stated above.

Truly yours,


(Mr. Takahiro Ayabe)
Director



บริษัท ทีทีโอ เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีทีโอ เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 43/49 หมู่ที่ 9 ต.พิชุลุม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรพนธ์ เหล่าพัทธศิลป์)
กรรมการบริษัท



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadaponek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สานักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเรก้าดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อสำหรับปีประกาศในหนังสือพิมพ์
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน โดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ โดยย่อสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งนำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (“งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ์

งบการเงินอย่างย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีได้

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 28 มีนาคม 2567

ความเห็นคัดย่อของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินอย่างย่อจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ์



ความเห็นคัดย่อของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อนี้ว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งมีไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

Oliver Alonzi

ศรีอยุธยา ผลิตศิริ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768

บริษัท สานักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,705,781,120	1,600,850,876
ลูกหนี้สัมพัทธ์กับลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์	270,023,195	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	905,137,735	2,527,390,303
เงินลงทุนที่ไม่ได้รวมเป็นประกัน	1	1
ส่วนปรับปรุงรายการและอุปกรณ์	15,348,054	17,384,134
สินทรัพย์สิทธิการให้	3,111,415	7,778,537
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1	1
สินทรัพย์ถาวรเงิน ไร้รายการตัดบัญชี	26,709,894	29,525,412
สินทรัพย์อื่น	272,961,429	209,497,832
รวมสินทรัพย์	3,199,072,844	4,392,427,096

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)	
	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เงินที่สัมพัทธ์กับลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์	523,985,122	2,381,493,219
เงินที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	647,372,151	140,781,502
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23,772,846	36,035,867
ประมาณการหนี้สิน	54,099,053	49,426,555
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,835,790	7,662,228
หนี้สินอื่น	63,118,730	83,045,325
รวมหนี้สิน	1,315,183,692	2,698,444,696
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ	500,000,000	500,000,000
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	50,000,000	50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,333,889,152	1,143,982,400
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,883,889,152	1,693,982,400
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,199,072,844	4,392,427,096

[Signature]
นายณเดชน์ เจเนส พาศชิงแอม วัฒนรัตน์

Directors



[Signature]

นางสาวอาวี ปรินนท์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: บาท)	
	2566	2565
กำไรหรือขาดทุน:		
รายได้		
รายได้ดำเนินงาน	512,219,336	1,026,463,578
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	36,692,267	44,549,524
รายได้ดอกเบี้ย	21,007,573	7,189,758
กำไรและผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน	14,663	16,129
รายได้อื่น	12,738,120	9,181,046
รวมรายได้	582,671,959	1,087,400,035
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	155,550,245	174,994,920
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	79,253,216	98,769,316
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,275,353	2,111,373
ค่าใช้จ่ายอื่น	115,564,186	99,807,661
รวมค่าใช้จ่าย	353,643,000	375,683,270
กำไรก่อนภาษีเงินได้	229,028,959	711,716,765
ภาษีเงินได้	(45,395,894)	(142,080,431)
กำไรสำหรับปี	183,633,065	569,636,334

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ซ้ำในปี

ไม่ก่อไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการควบคุมผลิตภัณฑ์สารประกอบกับ	7,842,109	(5,661,969)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(1,568,422)	1,132,393
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	6,273,687	(4,529,576)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

	189,906,752	565,106,758
--	-------------	-------------

กำไรก่อนหุ้น

กำไรก่อนหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.67	11.39
-------------------------	------	-------

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240